

ข้อมูลทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ชื่อทุนการศึกษา	: ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
หน่วยงานที่ให้ทุน	: สำนักงานมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง เลขที่ 93 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 02-587-0671, 02-910-3298
ลักษณะทุน	: ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตร)
คุณสมบัติ	: 1. เป็นนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 - 2 หรือตามที่มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งกำหนด 2. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความตั้งใจที่จะศึกษาจนสำเร็จ ตาม
หลักสูตรปริญญาตรี	3. เป็นผู้มีความประพฤติดี บำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวม โดยมีหลักฐานหรือ ใบรับรอง
จากสถานศึกษาเดิม	4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือตามที่มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งกำหนด 5. เป็นผู้ซึ่งไม่ได้รับทุนต่อเนื่องอื่นอยู่แล้ว
จำนวนทุนที่ได้/ปี	: ตามที่มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งกำหนด
จำนวนเงินทุน	: ตามที่มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งกำหนด (เบิกจ่ายเป็น 2 งวด)
วิธีการคัดเลือก	: ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือก

ความเป็นมาของโครงการทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ได้ก่อตั้งโดย Mr.Carsten Friis Jespersen ชาวเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 เพื่ออุปการะการศึกษา เพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดินไทย แม้ในปัจจุบันท่านเจ้าของทุน ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว แต่มูลนิธิก็ยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนมูลนิธิ

และนายอายุส พัฒน์พงศ์พานิช คือผู้หนึ่งที่ทำให้การสนับสนุนมูลนิธิ ท่านจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกลจากประเทศเดนมาร์ก ได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานเป็นนายช่างวิศวกรที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เป็นเวลา 2 ปี จากนั้น ลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับด้านการก่อสร้าง และเหมืองแร่ดินขาว ตลอดระยะเวลาการทำงาน นายอายุสได้ทุ่มเทความสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังจนประสบความสำเร็จ และเกษียณอายุการทำงานประจำเมื่ออายุ 55 ปี จากนั้น ใช้เวลาส่วนใหญ่กับครอบครัว และทำงานสาธารณกุศลต่างๆ ผ่าน "มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง" อาทิ มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ ยังถวายที่ดิน และบริจาคเงิน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภาอากาศไทย นายอายุส สมรสกับท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช มีธิดา 2 คน

ปัจจุบันสำนักงานมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ยังมอบทุนการศึกษาในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง